

เตรียมเปิดทาง 3 ระดับอุโมงค์ลายผ้าหมีขิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ย. นายสภา ธีระรัตนนุกุลชัย ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี พร้อมคณะกรรมการหอการค้าร่วมรับฟัง คำชี้แจงจากนายสุเทพ บุญตะโก วิศวกรควบคุม งานก่อสร้าง โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 2 กับวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) ที่ สนง.หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ก่อนเปิดให้ใช้งานในวันที่ 24 พ.ย.นี้ นายสุเทพ กล่าวไว้ว่า โครงการนี้เป็นทางแยกต่างระดับ 3 ระดับ ระดับผิวพื้น-อุโมงค์-ทางข้าม โดยสร้างพร้อมกัน เป็นแห่งแรกในภาคอีสาน บริเวณสี่แยกบายพาส อุดรธานี-หนองคายมุ่งหน้าไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาว วงเงิน 1,048 ล้านบาท เริ่มก่อสร้าง 16 มี.ค. 2560 สิ้นสุดสัญญา 3 มี.ค. 2563 รวมเวลา 1,024 วัน

ขณะนี้โครงการก่อสร้างเสร็จแล้ว เหลือเพียงการ เก็บงานและแก้ไขเท่านั้น “ทางระดับพื้นเป็นสี่แยกตามแนวเดิม, ทางข้าม หรือโอเวอร์พาสขนาด 4 ช่องทาง บนถนนวงแหวน รอบเมือง (ด้านเหนือ) ความยาว 980 เมตร, อุโมงค์ ขนาด 1 ช่องทาง จากเขตเทศบาลนครอุดรธานีมุ่งสู่ จ.หนองคาย ความยาวทั้งทางลง 2 ด้าน และตัว อุโมงค์ 990 เมตร ถือว่าเป็นอุโมงค์ยาวที่สุดของ กรมทางหลวงที่เคยสร้างมา โดยเฉพาะผนังสองข้าง เป็นลายผ้าหมีขิด ศิลปะผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุดรธานี และซิปเสียงใต้มีส่วนศูนย์ควบคุมระบบต่างๆ ด้รับการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ” นายสุเทพเปิดเผยด้วยว่า ภายในอุโมงค์ได้ ติดตั้งระบบความปลอดภัยภัยจากระบบไฟส่องสว่าง

ในเวลากลางวัน และกลางคืน เพื่อสอดคล้องกับ แสงสว่างด้านนอก, ระบบตรวจวัดคาร์บอนได- ออกไซด์ หากเกินค่าที่กำหนดพัลลุม 10 เครื่อง จะดูดออก หากเกินอีกระดับไฟสัญญาณจะห้ามเข้า อุโมงค์, ระบบตรวจจับไฟไหม้ กล้องวงจรปิด และโทรศัพท์ฉุกเฉิน ติดตั้งไว้เป็นระยะ ส่วนระบบ ป้องกันน้ำท่วมอุโมงค์ที่หลายคนเป็นห่วงนั้น ด้ได้ออกแบบปากอุโมงค์ 2 ด้าน จะไม่ให้น้ำฝน ภายนอกไหลเข้า จะมีน้ำฝนปากอุโมงค์เข้าได้ เท่านั้น และน้ำที่ไหลเข้ามาจะรวมกันในถังพัก มี การติดตั้งเครื่องสูบน้ำสูบออก 4 เครื่อง ทำงาน เรียงลำดับตามปริมาณน้ำ หากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จะมีเครื่องปั่นไฟ หากระดับน้ำสูงเกินจะแสดง ป้ายห้ามใช้อุโมงค์.



อุโมงค์ลายผ้าหมีขิด นายสภา ธีระรัตนนุกุลชัย ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี พร้อมคณะกรรมการหอการค้า ไปดูการก่อสร้างทางต่างระดับ 3 ระดับ ผิวพื้น-อุโมงค์-ทางข้าม ที่สร้าง พร้อมกันแห่งแรกในภาคอีสาน บริเวณสี่แยกบายพาสอุดรธานี-หนองคาย ผนังอุโมงค์ทำเป็นลายผ้าหมีขิด สวยงาม พร้อมเปิดใช้ 24 พ.ย.นี้.